

Số: 115/BC-UBND

Thới Bình, ngày 16 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

Giám sát việc cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện Thới Bình

Thực hiện Thông báo số 16/TB- ĐGS của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về kế hoạch thực hiện giám sát việc cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo việc cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

1. Công tác triển khai, quán triệt thực hiện các chủ trương, quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh có liên quan về việc cung cấp nước sạch

Trên tinh thần thực hiện chỉ đạo cấp trên, huyện đã triển khai và quán triệt các văn bản cấp trên đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện như: Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về việc sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn; Công văn số 8032/BNN ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá bán nước bình quân và định mức nước sử dụng của các tổ chức hộ gia đình, cá nhân tự khai thác sử dụng trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Công văn số 8229/UBND-NNTN ngày 04/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc báo cáo định kỳ nước sạch nông thôn.

Chỉ đạo triển khai quán triệt các chủ trương, khuyến khích sử dụng nước sạch hợp lý, tiết kiệm và áp dụng các biện pháp tái sử dụng nước cho các mục đích khác nhau trên địa bàn huyện; hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh chịu sự kiểm soát của phòng, ban chuyên môn huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị cấp nước và hộ gia đình sử dụng nước, trong đó quan tâm đến việc hỗ trợ cấp nước cho người nghèo, các khu vực đặc biệt khó khăn; trên cơ sở khai thác tối ưu nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh cho người dân, còn bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phối hợp với các ngành chức năng như Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau, Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Cà Mau tổ chức thực hiện về cấp nước sạch sinh hoạt trong phạm vi của địa phương; thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động trong lĩnh vực nước sạch nông thôn theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm hoạt động cấp nước sạch được thực hiện liên tục, bảo vệ môi trường bền vững; các cơ quan chuyên môn huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ, cấp nước sạch nông thôn do các tổ chức, cá nhân thực hiện bảo đảm đúng mục đích, đối tượng, địa bàn ưu tiên, tránh trùng lắp và hiệu quả; thường xuyên kiểm tra công tác sử dụng nước sạch về chất lượng nước.

Theo số liệu điều tra Bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2019, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh 98,46%, tổng số hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh là 31.042 hộ, trong đó: Sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung 4.784 hộ, chiếm 15,17%; sử dụng nguồn cấp nước nhỏ lẻ với 26.258 giếng khoan, chiếm 83,29% số nguồn cấp nước trên toàn huyện.

2. Tình hình, kết quả đầu tư, cung cấp nước sạch cho các hộ dân trên địa bàn quản lý

- Nguồn nước, quy mô, phạm vi cấp nước: Phần lớn các hộ dân sống trên địa bàn huyện sử dụng nguồn cấp nước nhỏ lẻ, số còn lại sử dụng nước sinh hoạt từ nguồn cấp nước tập trung. Tuy nhiên các công trình cấp nước tập trung cung cấp chủ yếu ở các khu vực chợ và các khu vực đông dân cư sinh sống, chưa cung cấp được cho các tuyến dân cư thiếu nước sinh hoạt tại các tuyến kênh do mật độ dân cư thưa và nguồn vốn đầu tư cho tuyến ống dẫn nước chính lớn.

- Số công trình cấp nước tập trung trên địa bàn huyện gồm 25 công trình, hiện đang hoạt động tốt đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho nhân dân trong khu vực ống dẫn nước đi qua. Các công trình cấp nước tập trung do các đơn vị quản lý gồm Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau 01 công trình (thị trấn Thới Bình) quản lý vận hành, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau 02 công trình (Tân Lộc Đông 01 trạm, 01 trạm tại xã Tân Bằng), số còn lại do UBND các xã phụ trách vận hành và sửa chữa khi hư hỏng.

- Các công trình cấp nước tập trung bị hư hỏng và ngưng hoạt động không sử dụng được do bị nhiễm phèn, mặn, hư hỏng máy bơm và hư hỏng ống dẫn, gồm 08 công trình (cụ thể: Xã Tân Lộc Bắc 01; xã Biển Bạch 04 công trình; xã Hồ Thị Kỷ 03 công trình)

- Các công trình cấp nước tập trung bị hư do bị xuống cấp, rỉ sét hoạt động kém hiệu quả gồm 06 công trình (cụ thể: Xã Tân Lộc Bắc 01; xã Tân Phú 02 công trình; xã Thới Bình 01 công trình; xã Biển Bạch Đông 02 công trình)

3. Tình hình thiếu nước sinh hoạt

Tính đến ngày 10/02/2020, hiện toàn huyện có 1.866 hộ gia đình bị thiếu nước sinh hoạt ở thời điểm hiện tại và dự kiến có khoảng 1.200 hộ gia đình khu

vực nông thôn của tất cả các xã, thị trấn bị thiếu nước sinh hoạt vào thời điểm cuối mùa khô năm 2020.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, THỰC HIỆN QUY HOẠCH, TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ

1. Kết quả công tác xây dựng, thực hiện quy hoạch hệ thống cấp nước sinh hoạt trên địa bàn quản lý được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trên toàn huyện có 13 khu vực đăng ký xây dựng công trình cấp nước nông thôn tập trung trên 7 xã từ nguồn vốn nhà nước.

2. Công tác triển khai chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch:

Các đơn vị, các tổ chức, hợp tác xã, tổ hợp tác, tư nhân đã được triển khai, quán triệt Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn; triển khai chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch như xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý, khai thác các công trình cấp nước sạch theo hệ thống tập trung, phục vụ cho sinh hoạt và các mục đích khác của nhân dân nông thôn trên địa bàn huyện.

Hình thức các đơn vị, các tổ chức, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân chưa có nhu cầu tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ, chuyển giao công nghệ, quản lý khai thác, cung cấp dịch vụ nước sạch phục vụ cho nhân dân nông thôn; hiện nay Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau đầu tư các công trình cấp nước sạch phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện và các công trình được cấp thẩm quyền phê duyệt phù hợp, đồng bộ với quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, khai thác và sử dụng đất từ quản lý nhà nước của huyện; ưu đãi về thuế, hỗ trợ bù giá nước sạch nông thôn theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau giá nước thấp hơn giá bình quân 4.654 đồng/m³ cho các cá nhân gia đình.

III. KẾT QUẢ ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH

Số công trình cấp nước tập trung trên địa bàn huyện gồm: 11 công trình, hiện đang hoạt động tốt đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho nhân dân trong khu vực ống dẫn nước đi qua. Các công trình cấp nước tập trung phần lớn do Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau 01 công trình (thị trấn Thới Bình 01 trạm) quản lý vận hành, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau 02 công trình (Tân Lộc Đông 01 trạm, 01 trạm tại xã Tân Bằng), số còn lại do UBND các xã phụ trách vận hành và sửa chữa khi hư hỏng.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm, thuận lợi

Trong những năm qua, công tác nước sạch nông thôn đã được các cấp, các ngành chức năng quan tâm và được nhân dân trên địa bàn huyện đồng tình cao, cải thiện nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Khó khăn, hạn chế

- Ô nhiễm nguồn nước: Các công trình cấp nước hiện nay đang bị hư hỏng không sử dụng được phần lớn do nguồn nước ngầm bị nhiễm phèn.

- Quy trình công nghệ xử lý: Hiện nay các trạm cấp nước trên địa bàn chủ yếu xử lý nước sinh hoạt bằng Clo và qua bồn lọc khi cung cấp nước cho người dân sử dụng, chưa áp dụng các công nghệ tiên tiến cho các hệ thống cấp nước tập trung ở địa phương.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để nâng cao tính hiệu quả của Đề án Đổi mới quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn tỉnh Cà Mau, UBND huyện kiến nghị một số giải pháp như sau:

- Về ô nhiễm nguồn nước: Các công trình cấp nước hiện nay đang bị hư hỏng không sử dụng được phần lớn do nguồn nước ngầm bị nhiễm phèn không đảm bảo sử dụng để sinh hoạt. Cần có quá trình khảo sát và xây dựng đảm bảo mạch nước ngầm cung cấp đủ nước sinh hoạt cho nhân dân trong khu vực công trình.

- Quy trình công nghệ xử lý: Hiện nay các trạm cấp nước trên địa bàn chủ yếu xử lý nước sinh hoạt bằng Clo và qua bồn lọc khi cung cấp nước cho người dân sử dụng. Cần áp dụng các công nghệ tiên tiến cho các hệ thống cấp nước tập trung ở địa phương.

Trên đây là báo cáo về việc cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện, UBND huyện Thới Bình báo cáo đến Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau năm./.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh Cà Mau;
- Lưu VT. *VT*

CHỦ TỊCH



Trần Văn Dũng

Trần Văn Dũng